

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
XÃ VĨNH HÒA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: ~~7~~ /NQ-HĐND

Vĩnh Hòa, ngày 29 tháng 6 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

**Giám sát chuyên đề về tình hình giải quyết ý kiến,
kiến nghị của cử tri năm 2022 - 2023**

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ VĨNH HÒA KHÓA VI - KỲ HỌP THỨ CHÍN

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật tổ chức
chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân ngày 20
tháng 11 năm 2015;

Căn cứ Nghị quyết số 34/NQ-HĐND ngày 30/6/2023 của Hội đồng nhân
dân xã về chương trình giám sát năm 2024; Nghị quyết số 35/NQ-HĐND ngày
30/6/2022 của Hội đồng nhân dân xã về thành lập Đoàn giám sát chuyên đề về
"Tình hình giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri năm 2022 - 2023";

Qua xem xét báo cáo số 16/BC-ĐGS ngày 22/5/2023 của Đoàn giám sát tình hình
giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri năm 2022 - 2023, ý kiến đại biểu HĐND xã,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. HĐND xã tán thành nội dung Báo cáo kết quả giám sát của Đoàn
giám sát của HĐND xã về tình hình giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri năm
2022 - 2023 với các nội dung chủ yếu như sau:

I. Kết quả đạt được

Trên cơ sở xem xét Báo cáo số 57/BC-UBND ngày 17/4/2024 của UBND xã
và qua khảo sát thực tế, kết quả làm việc trực tiếp với UBND xã, Đoàn giám sát
nhận thấy:

1. Việc tiếp nhận ý kiến, kiến nghị của cử tri

Tổng số ý kiến, kiến nghị thông qua các đợt tiếp xúc cử tri được Ủy ban
MTTQ Việt Nam xã và Thường trực HĐND chuyển đến UBND xã xem xét giải
quyết trong năm 2022 là 33 ý kiến. Trong đó, thuộc thẩm quyền giải quyết là 25 ý
kiến, vượt thẩm quyền giải quyết là 08 ý kiến. Gồm các lĩnh vực: Đường giao
thông 11 ý kiến; điện sinh hoạt, đèn chiếu sáng 04 ý kiến; an ninh trật tự 02 ý kiến;
môi trường 10 ý kiến; lĩnh vực khác 06 ý kiến.

Năm 2023 là 27 ý kiến. Trong đó, thuộc thẩm quyền giải quyết là 16 ý kiến,
vượt thẩm quyền giải quyết là 11 ý kiến. Gồm các lĩnh vực: Đường giao thông 13



ý kiến; điện sinh hoạt, đèn chiếu sáng 05 ý kiến; an ninh trật tự 02 ý kiến; môi trường 06 ý kiến; ý tế 01 ý kiến.

2. Kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri

Qua rà soát, tổng hợp UBND xã đã chuyển cấp trên xem xét giải quyết 19 ý kiến gồm các lĩnh vực: Nâng cấp lưới điện, thuốc bảo hiểm y tế, sửa chữa các tuyến đường ĐH, thu gom rác thải, đầu tư bổ sung một số cụm loa truyền thanh. Số ý kiến còn lại được UBND xã tiếp thu, chỉ đạo kiểm tra, xác minh giải quyết xong 25 ý kiến, có văn bản trả lời 11 ý kiến, đang tiếp tục giải quyết 05 ý kiến.

Đối với số ý kiến chuyển cấp cấp trên đã được UBND huyện và các ngành chuyên môn của huyện xem xét, giải quyết và có văn bản trả lời 16 ý kiến. Còn lại 03 ý kiến gồm bổ sung một số cụm loa truyền thanh, nâng cấp lưới điện tổ 3, ấp Bung Riêng, di dời công tơ điện đường Suối Giai, ấp Lễ Trang chưa được giải quyết.

Nhìn chung, hầu hết các ý kiến của cử tri thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp xã được UBND xã tiếp thu, nghiên cứu giải quyết và trả lời cho cử tri kịp thời. Nội dung trả lời cơ bản rõ ràng, bám sát vấn đề cử tri phản ánh, kiến nghị, chất lượng giải quyết kiến nghị của cử tri từng bước được nâng lên, thể hiện trách nhiệm của lãnh đạo UBND xã và từng ngành, bộ phận. Nhiều vấn đề được tập trung chỉ đạo giải quyết có kết quả như: ô nhiễm môi trường, nâng cấp đường giao thông, an ninh trật tự. Những băn khoăn, vướng mắc của cử tri về chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước được giải thích kịp thời, đầy đủ.

Những kết quả trên cơ bản đáp ứng được tâm tư, nguyện vọng chính đáng của cử tri xã nhà, tạo niềm tin của cử tri và nhân dân đối với chính quyền địa phương, tác động, tạo điều kiện để đại biểu HĐND thực hiện tốt hơn vai trò, trách nhiệm theo quy định của pháp luật, từ đó góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội ngày càng tăng trưởng và phát triển, giữ vững tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã.

II. Tồn tại, hạn chế

Đoàn giám sát cơ bản thống nhất với đánh giá của UBND xã về những hạn chế tồn tại trong việc giải quyết kiến nghị của cử tri. Trong đó, quan tâm đến một số hạn chế, tồn tại như:

1. Trong công tác tiếp nhận, tổng hợp ý kiến cử tri

Việc tiếp nhận, tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri cơ bản đầy đủ, Tuy nhiên, có lúc không sát với tâm tư, nguyện vọng, đề đạt của cử tri, nội dung không rõ ràng hoặc thiếu thông tin người kiến nghị dẫn đến khó khăn khi trả lời.

Một số kiến nghị đã được cơ quan thẩm quyền giải quyết, trả lời bằng văn bản nhưng cử tri vẫn tiếp tục có ý kiến do chưa đồng tình với nội dung trả lời.

2. Trong công tác giải quyết kiến nghị của cử tri

Một số ý kiến giải quyết còn chậm, nhất là các ý kiến liên quan đến quyền sử dụng đất, tranh chấp lối đi (vụ ông Nhất, bà Vân và một số hộ dân tại ấp Trảng Sắn).

Một số ý kiến đã được trả lời đang tiếp tục giải quyết cần phải có lộ trình, đòi hỏi phải có thời gian và liên quan đến cấp trên nhưng cử tri vẫn phản ánh, kiến nghị như nâng cấp, đầu tư lưới điện.

3. Nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế

Một số ý kiến liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản đã được giải quyết nhưng do nhu cầu quá lớn trong khi nguồn kinh phí có giới hạn nhất định nên cử tri tiếp tục kiến nghị (nâng cấp đường giao thông, lắp đặt đèn chiếu sáng,...).

Các ý kiến liên quan đến mở rộng, nâng cấp đường giao thông do nền đường không đủ tiêu chuẩn trong khi một số hộ dân đầu tuyến không đồng ý giải tỏa nên không thể đầu tư thực hiện được.

Điều 2. Hội đồng nhân dân xã yêu cầu Ủy ban nhân dân xã

Tiếp tục chỉ đạo, đôn đốc các ngành nâng cao trách nhiệm, kịp thời tham mưu UBND xã sớm giải quyết dứt điểm số kiến nghị đang giải quyết. Đối với số ý kiến thời gian giải quyết kéo dài cần có lộ trình, đẩy nhanh tiến độ giải quyết để trả lời cử tri trong thời gian sớm nhất

Rà soát, tiếp tục kiến nghị và phối hợp ngành cấp trên giải quyết các ý kiến, kiến nghị vượt thẩm quyền, hạn chế thấp nhất các ý kiến mà cử tri kiến nghị nhiều lần.

Tăng cường chỉ đạo tuyên truyền đến mọi người dân chấp hành tốt chủ trương của đảng, pháp luật của nhà nước, công khai các nội dung trả lời ý kiến, kiến nghị để cử tri nắm bắt.

Điều 3. Hội đồng nhân dân giao Thường trực HĐND, hai Ban HĐND, đại biểu HĐND xã giám sát việc thực hiện nghị quyết này và báo cáo kết quả vào kỳ họp thường lệ cuối năm 2024.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân xã Vĩnh Hòa khóa VI, kỳ họp thứ chín thông qua ngày 29 tháng 6 năm 2024 và có hiệu lực kể từ ngày thông qua./.

Nơi nhận:

- TT HĐND, UBND huyện;
- TT Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ xã;
- Các Ban HĐND xã;
- Đại biểu HĐND xã;
- Các ngành, đoàn thể xã;
- CSDL HĐND;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH



Trần Văn Hải